

Chuyên Pha t Nhanh Đi Trung Quốc



NEWTNT EXPRESS là đại lý của nhiều hãng vận chuyển lớn nhất: DHL, Fedex, TNT, UPS... vì vậy khi khách hàng sử dụng dịch vụ [**Chuyên Pha t Nhanh Đi Trung Quốc**](#) của chúng tôi sẽ được vận chuyển chính hãng và được giảm giá theo bảng giá hiện hành của hãng. Đội ngũ công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đi trung quốc giá rẻ, an toàn và nhanh nhất

Vì sự phát triển mạnh mẽ giữa hai nước ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm kiếm đồng tác làm ăn giữa hai nước cũng như việc trao đổi kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả trong công việc, thì quan hệ ngoại giao giữa hai nước là rất cần thiết.

Nắm bắt được tình hình đó NEWTNT Express đã mở ra nhiều loại hình dịch vụ để phục vụ các doanh nghiệp một cách tốt nhất.

NEWTNT Express chúng tôi có: dịch vụ [**chuyên pha t nhanh đi trung quốc**](#), dịch vụ gửi hàng đi trung quốc, dịch vụ chuyển tiền sang trung quốc, dịch vụ nhập khẩu từ trung quốc, dịch vụ tìm kiếm trung quốc, dịch vụ order hàng từ trung quốc, dịch vụ mua hàng từ trung quốc...

Chuyển phát nhanh đi trung quốc và dịch vụ nhập khẩu là 2 dịch vụ chủ chốt tại NEWTNT Express. Chúng tôi luôn tạo ra những dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp hiện nay.

Khi Quý khách mua gửi hàng, hay gửi chuyển tiền, hàng số, hàng mẫu, tài liệu Quý khách có thể liên hệ dịch vụ

[**chuyên pha t nhanh đi trung quốc**](#)

tại chúng tôi.

Thời gian chỉ 2-3 ngày là bưu phẩm hay bưu kiện của bạn đã có thể giao tận tay người nhận rất nhanh chóng.

Vì đội ngũ nhân viên nhiệt tình, trung tâm năng động chúng tôi nhận và giao tận nhà Quý khách.

Chúng tôi luôn có giá tốt cho những doanh nghiệp và khách hàng thường xuyên gửi hàng hóa trong những trường hợp gửi hàng nặng, chúng tôi luôn được ưu tiên.

NEWTNT Express nhận gửi đi và nhận về tất cả mọi thứ trừ những mặt hàng là chất lỏng, mặt hàng dễ cháy nổ, và mặt hàng cấm theo nhà nước quy định không được phép lưu hành.

Đến với NEWTNT Express Quý khách sẽ được phục vụ tận tình 24/24h hàng ngày.

Bảo hiểm hàng hóa 100%

Khai quan khai thuế

Kiểm tra trình hàng hóa trực tiếp trên website của NEWTNT Express

Sẽ có giá ưu đãi cho những khách hàng tại văn phòng của chúng tôi gửi hàng.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM NEWTNT TOÀN CẦU

Cố số 1: Số 10 - Ngõ 1141/94/36 - T. 10 - Quận Hoàng Mai

Cố số 2: P901 Khu B3 15 Tầng - Đô thị RESCO Xuân Đỉnh - Cầu Nhuộm - T. Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email:

hotronewtnt@gmail.com